
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
     ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
     ส ื ่อท ี ่นำเสนอ : เว ็บไซต ์ (ไทยร ัฐ , สยามร ัฐ , แนวหน้า , ฐานเศรษฐก ิจ , newtv, linetoday, theagendathai, 
thailandplus, thaitoday, thecoverage, ) 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.นำข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากนั้น ได้มอบต้นไม้ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟ้ืนผืนป่า เฉลิม
พระเกียรติฯ ให้กับอธิบดีทุกกรม พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     โครงการตรวจวิเคราะห์แนททู ไดโพลทัยป์ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, , ฐานเศรษฐกิจ, 
inn, newtv, hfocus, thansettakij, bangkokbiznews, thecoverage, thaitodaynews) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการตรวจวิเคราะห์แนททู ไดโพลทัยป์ (NAT2 diplotype) ด้วย เทคนิค
เรียลไทม์พีซีอาร์ (Real-time PCR) เพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรคไอโซไนอะซิด (Isoniazid) จัดโดยกรมวิทย์ฯ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เริ่ม 28 ก.ค. 
67 ตั้งเป้าตรวจผู้ป่วยรายใหม่ 1 หมื่นราย เตรียมผลักดันเข้าชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุติวัณโรค หลัง
องค์การอนามัยโลกระบุไทยเป็น 1 ใน 30 ประเทศท่ีมีภาระวัณโรคสูง 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     กัญชา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, hfocus) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุข ถึงประเด็นข้อสรุปการควบคุมกัญชา ว่า จะยังต้อง
ออกประกาศสธ.ในการให้กัญชากลับเป็นยาเสพติดประเภท 5 หรือรอการขับเคลื ่อนเป็นร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง  
หลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ มีบัญชาให้คุมกัญชาด้วยระดับ พ.ร.บ. ว่า ขอยังไม่ตอบอะไร เพราะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการออกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาว่า เป็นไปตามนโยบาย  
ซึ่งรมว.สธ.พูดชัดเจนว่าต้องออกประกาศ สธ. เนื่องจากการออก พ.ร.บ.ต้องใช้เวลา ซึ่งขณะนี้ก็มี ร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ สำหรับ
ฉบับของ สธ. เป็นฉบับเดิมหรือมีการปรับปรุงอะไรหรือไม่ ต้องถามนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานยกร่าง เข้าใจว่าส่งไปท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว พร้อมย้ำทุกอย่างมีขั้นตอน ทั้งนี้ หากมีข้อสั่ง
การใด จะมีการหารือกันอีกครั้ง เป็นไปตามนโยบายของนายกฯ และรัฐมนตรี โดยหลักการตรงกันคือ กัญชาไว้เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ ไม่ส่งเสริมหรือห้ามสันทนาการ 
     - ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตอนนี้ทางคกก.ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ยังไม่ได้ตัดทิ้งร่างประกาศ สธ.ท่ีเพิ่งส่งเข้าไป หาก ป.ป.ส.ตัดร่างประกาศ สธ.ออก ตนจะพาผู้เสียหายไปฟ้อง
ศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ีปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, thaipbs, pptv) 
    - นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พณ. กล่าวถึงกรณี นายกฯ เรียกนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.มท. หารือการนำกัญชากลับเข้าเป็นยาเสพติด โดยให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาแทน ว่า 
อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือทางออกที่ดีที่สุด สำหรับปชช. และฝ่ายเห็นต่าง ส่วนการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ควรจะมาจาก
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ร่างของรัฐบาลหรือร่างของ ส.ส. ต้องรอดูว่าร่างเข้ามาอย่างไรบ้าง ส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม คกก.ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอีกหรือไม่ ต้องถามผู้เกี่ยวข้อง พร้อมย้ำทุกอย่างต้องรอหารือตามกระบวนการที่ควรจะเป็น  
    - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต กล่าวว่า ตนในฐานะภาคประชาชนพึงพอใจกับนโยบายของนายกฯ เพราะสิ่งที่
ต้องการคือการควบคุมกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และควบคุมไม่ให้ใช้อย่างเกิดโทษ จึงต้องการออก พ.ร.บ.เป็น
การเฉพาะ และมองว่าการให้ออก พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ส่วนหน่ึงเกิดจากการต่อสู้ระหว่างข้อมูลของภาค ปชช. กับข้อมูลของ
ภาครัฐ และนโยบายภาคการเมือง เพราะอำนาจในการตัดสินใจล้วนอยู่ใน ครม. รวมทั้งส่วนที่ทางคกก.ควบคุมยาเสพติดให้
โทษ ส่งเรื่องประกาศ สธ. เรื่องการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ไปยังบอร์ด ป.ป.ส. หากมีการนำมาพิจารณาจะสวนทางกับที่
นายกฯ มอบนโยบายไว้ รวมถึงประเด็นรมว.สธ. มักจะพูดถึงการออกกฎหมายควบคุมกัญชาว่าต้องเสร็จภายในเงื่อนเวลา 2 ปี 
ซึ่งการออกเป็น พ.ร.บ.ที่ต้องใช้เวลามาก จะทำให้ไม่ทันกับเงื่อนเวลา ตนคิดว่ าเป็นเรื่องเล็ก เพราะถ้าจะตราเป็นกฎหมาย
จริงๆ ทำไม่กี่เดือนก็เสร็จแล้ว 
    - ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ผอ.สถาบันกัญชาศาสตร์นานาชาติไทย-อเมริกัน กล่าวยินดีมากที่นายกฯ เห็นความสำคัญของ
กัญชา และเสนอให้มีการออกเป็น พ.ร.บ.ควบคุมการบังคับใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และวิจัย เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะสม ซึ่งควร
ทำให้เหมือนบุหรี่หรือสุราที่มีกฎหมายควบคุมชัดเจน 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ 
    - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผยถึงกรณีนายกฯมีคำสั่งให้ใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เพื่อ
ควบคุมการบังคับใช้กัญชาให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วิจัยและเศรษฐกิจเท่านั้น ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะควบคุมใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับกัญชาได้มากกว่าการทำให้เป็นยาเสพติด ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องหันมาสนใจร่าง พ.ร.บ. ซึ่งมีอยู่ 4 ฉบับที่
จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการเขียนกฎหมายควบคุมร่วมกัน ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นและรู้สึกว่าธุรกิจน่าจะไป
ต่อได้ แม้จะต้องรอดูกฏหมายที่แน่ชัดอีกครั้งในอนาคต  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, INN) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. ให้สัมภาษณ์กรณีนายกฯ ได้มีข้อสั่งการในการออก พ.ร.บ. กัญชา  
ถือเป็นชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า เป็นชัยชนะของประชาชนเท่านั้น เรายึดถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นหลัก และ
ยืนยันว่าไม่เคยให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ รวมถึงไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ใช้ รวมถึงภายในสถานศึกษาและสตรีมีครรภ์ ซึ่ง
เนื้อหา พ.ร.บ.เขียนไว้ครบถ้วนชัดเจนแล้ว มั่นใจจะไม่ถูกหักหลังเหมือนรัฐบาลก่อน โดยพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนกว่า 
314 เสียง ซึ่งรัฐบาลที่แล้วที่มีเสียงสนับสนุน 253 เสียง 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. กล่าวขอบคุณนายกฯ ที่พิจารณาและตัดสนิใจว่า ให้ออกเป็นพ.ร.บ.เพื่อ
ควบคุมการบังคับใช้กัญชาให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วิจัยและเศรษฐกิจเท่านั้น รวมถึงตนได้คุยกับอธิการบดี ม.
เชียงใหม่ ระบุว่ามช. ร่วมลงทุนกับต่างชาติกว่า 900 ล้านบาท ถ้าเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดก็จะฟ้องรัฐบาล และคกก.
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รัฐบาลพร้อมหรือไม่ ซึ่งตนไม่พร้อม และการเปลี่ยนไปมากระทบความมั่น ใจผู้
ลงทุน ใครจะกล้ามาลงทุนในไทย เพราะกฎระเบียบเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
     - เพจเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์แถลงการณ์หลังคำสั่งนายกฯ ให้มีการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ดังนี้ 
1.ขอให้ชาวกัญชาและปชช.โปรดติดตามกระบวนการเดินหน้าจัดทำ พ.ร.บ.กัญชานับตั้งแต่นี้  เพราะกฎหมายฉบับนี้จะมี
ความสำคัญในการกำหนดโครงสร้างเชิงระบบเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทย  2.เครือข่ายฯยังคงขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติการจนกว่าพ.ร.บ.กัญชาจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและบังคับใช้ และ3.ขอบคุณนายกฯ และผู้รับผิดชอบทุก
ฝ่ายที่เห็นแก่ข้อเท็จจริงรอบด้าน สั่งให้การควบคุมกัญชากระทำโดยการใช้กฎหมาย พ.ร.บ. และขอบคุณพรรคภูมิใจไทยที่ยืน
หยัดปกป้องนโยบายกัญชา เพื่อให้การควบคุมกัญชาเป็นไปภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus) 
     - เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด ร่วมลงชื่อ 59 คน ออกบทวิเคราะห์การดำเนิน
นโยบายกัญชาของนายกฯ และเสนอนโยบายใหม่คือ เริ่มทำกฎหมายกัญชาโดยเร็วทันทีหลังนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตดิ 
พร้อมเหตุผลดังนี้ 1.เพื่อหยุดยั้งกัญชาเพื่อสันทนาการทันที แต่สามารถใช้เพื่อการแพทย์ได้ ขณะกำลังเร่งทำกฎหมายกัญชา 2.
เพื่อการลดความขัดแย้งอย่างแท้จริง ทั้งกับพรรคภูมิใจไทยเพราะมีนโยบายให้ทำกฎหมายกัญชา และไม่ขัดแย้งกับประชาชนผู้
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มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ เพราะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดทันที 3.เพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ว่าผู้บริหารสูงสุดของประเทศ
มอบนโยบายกัญชาท่ีตรงกันข้ามภายในเวลาเพียงสองเดือน 4.เพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ว่านายกฯและพรรคเพื่อไทยเลือกที่จะ
ไม่ขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทย โดยเลือกนโยบายที่จะขัดแย้งกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่แทน 5.เพื่อไม่ให้เกิด
ภาพลักษณ์ว่านายกฯ และพรรคเพื่อไทยผูกติดกับผลกระทบด้านลบของการปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งประจักษ์ชัด
ในสังคมขณะนี้ และจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เช่นเดียวกันกับภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองอื่นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เสนอให้
ปชช.ร่วมติดตาม และเรียกร้องให้นายกฯ กำหนดนโยบายกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มากกว่าประโยชน์ของพรรค
ร่วมรัฐบาล และทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดสภาพการตัดสินใจนโยบายกัญชาในลักษณะเช่นนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, nes1live) 
     - นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์ นโยบายการนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดถูกเบรกแล้ว หลังจาก
นายเศรษฐา เรียกนายสมศักดิ์และนายอนุทิน เข้าพบและทำความเข้าใจจนได้ข้อยุติ ให้ผลักดัน พรบ.ควบคุมกัญชา ให้สำเร็จ 
ความหมายคือ พับโครงการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชีเสพติดไป เป็นความพ่ายแพ้ของนายเศรษฐาอีกนโยบายหนึ่ง  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ การเงินธนาคารออนไลน์ 
     - ดร.ไพศาล การถาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา เป็นทางออกที่ดีกว่าการนำกลับไป
เป็นยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลสามารถนำ พ.ร.บ. ที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต รมว.สธ. เคยทำไว้มาขับเคลื่อนได้ เพราะผ่านประชา
พิจารณ์แล้ว หรืออาจจะนำของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งดำเนินการร่วมกันในรูปของ กมธ.วิสามัญ และมีการร่วมแสดงความเห็น
ของทุกพรรคการเมือง มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะเป็นคำตอบของทุกภาคส่วน และรัฐบาลสามารถมา
ขยายผลต่อ และชูเป็นผลงานรัฐบาลได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ 
     - สืบเนื่องจากกรณีที่จะมีการดึงกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผู้สื่อข่าวรายงานจากการตรวจสอบสถิติ
การออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ (ณ วันที่ 4 มี.ค.67) พบการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ  สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม 
(กัญชา) พ.ศ.2565 มีดังนี้ การออกใบอนุญาตทั่วประเทศ มี 14 ,518 ฉบับ แบ่งเป็น กทม. 2,924 ฉบับ และอีก 76 จังหวัด 
11,594 ฉบับ ในจำนวนใบอนุญาตทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูป 13,970 ฉบับ ส่งออก 515 ฉบับ และ
ศึกษาวิจัย 33 ฉบับ ทั้งนี้ จากการติดตามพบมีการใช้ใบอนุญาตเป็นไปตามกฎหมาย 13,535 ฉบับ พักใช้ 975 ฉบับ และเพิก
ถอน 8 ฉบับ สาเหตุเพิกถอนมาจากการจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร ส่วนสาเหตุ
การพักใช้ ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุที่ไม่ส่งรายงาน 895 แห่ง รองมาเป็นโฆษณา , จัดให้สูบในร้าน, ไม่แสดงใบอนุญาต และ
จำหน่ายออนไลน์ สำหรับการดำเนินคดีผู้ไม่มีใบอนุญาตมี 71 ราย ศาลลงโทษจำคุก 35 ราย ปรับริบของกลาง 31 ราย อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล 3 ราย 
   ปัญหายาเสพติด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, thebangkokinsight, topnews. Thailandplus, 
news1live, sondhitalk)    
    -  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 
2/2567 พร้อมกล่าวถึงเรื่องการพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และยาเสพติด ถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคง ขอให้หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็นภารกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด เป็นปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย 
อย่างมาก ทั้งนี้ รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งการบำบัด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการ
วางมาตรการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาตามตะเข็บชายแดน ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ เป็นพิเศษ และขอให้มีการแบ่งเงิน
รางวัลจากการจับยาเสพติดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแบ่งจ่าย 30% เมื่อมีการจับกุม ส่วนอีก 70% จ่ายตอนคดีจบสิ้น เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นมุ่งหมายหลักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สิ้นซาก 
     ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - เว็บไซต์ LAW ระบบกลางทางกฎหมาย เผยแพร่ (ร่าง) พ.ร.บ. สุขภาพจิต ฉบับท่ี.. พ.ศ...  โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง
พ.ร.บ.ดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี 24 ก.ค. จนถึงวันท่ี 8 ส.ค.2567 โดยประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว หน่วยงาน
รัฐและเอกชน สามารถเข้าแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ได้ 
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ร่าง พ.ร.บ.อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus) นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, thebangkokinsight, 
hfocus, thansettakij, bangkokbiznews) 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดงานโครงการ อสม.ทั่วไทย ร่วมใจปักหมุดผ่านแอป "พ้นภัย" เพื่อกลุ่มเปราะบางเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม
2567 เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ขณะนี้ปักหมุดแล้ว 6 ,762 
ตำบล/แขวง คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 91.10 จะผลักดันให้ครอบคลุมทั้งหมดภายใน 28 ก.ค.67 นี้ พร้อมกล่าวว่า สธ.ได้ยกร่าง
พ.ร.บ.อสม. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ อสม. ซึ่งนอกจากที่ อสม.จะมีเงินค่าป่วยการ เดือนละ 2 ,000 บาทแล้ว ตนยังมี
แนวคิดที่จะให้ อสม.สามารถนำเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งแต่ละคนมีวงเงินไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท มาใช้ก่อน 1-2 แสนบาท 
โดยให้ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ หวังเจรจาปลอดดอกเบี้ยในอนาคต  

 

เงินบำรุง รพ. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, linetoday) 
    - จากกรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามแก้ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 โดยระบุว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ รพ. สามารถนำเงินบำรุงของ รพ. มาใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารบ้านพัก สำหรับข้าราชการ หรือบุคลากรของ รพ.ได้ แต่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่แก้ไขระเบียบทำเพื่อนำเงนิบำรุง 
รพ.มาใช้แทนงบประมาณที่ถูกตัด เนื่องจากรัฐบาลมีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการเติมเงินในโครงการแจกเงิน
ดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ล่าสุด รมว.สธ.ชี้แจงว่า ไม่ใช่ และไม่เกี่ยวกัน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด ปลัด สธ.เผยระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงฉบับล่าสุด เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดการใช้เงินสร้าง
บ้านพักเจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงพยาบาล เดิมระเบียบไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีแผนดำเนินการ และดูฐานะการเงินของรพ. เป็น
สำคัญ ไม่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล 

 

การพิจารณาการแสดงข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศ 
     ส ื ่ อท ี ่นำเสนอ  :  เว ็บไซต ์  (Hfocus, chieffocus, siamhealthhub, phototechthailand, ไทยร ัฐ , bizthaipost, 
mgronline, thinsiam, highlighthotnews, thaibizvision, แนวหน้า) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า จากกรณีที่ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทรายใหญ่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื ่องดื ่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอข้อมูลกับทาง อย.เรื ่องการพิจารณาการแสดงข้อมูลโภชนาการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อลดการจัดทําฉลากโภชนาการภาษาต่างประเทศแบบแยกประเทศโดยไม่จำเป็น เพราะเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนในการพิมพ์ฉลากสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ ส่งผลให้จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้า กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง  และ
เรียกร้องให้ทบทวนระเบียบกฎหมายที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในสิ้นเดือนนี้ จึงได้มอบหมายให้ อย. พิจารณารายละเอียดในการ
เรื่องนี้อย่างถ่ีถ้วนอีกครั้ง 

 

การปรับภูมิทัศน์ สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus 
     -  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า สธ. ทั้ง 5 
ประตู เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ท่ีกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

 

แนะเสริมภูมิคุ้มกันลดโรคช่วงเข้าพรรษา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า 
     - พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรม
ควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว "เข้าพรรษาสุขใจ สุขภาพไทยแข็งแรง" พร้อมแนะนำประชาชนสำหรับการรับมอืโรคและภยัสขุภาพ
ในช่วงเข้าพรรษานี้ เริ่มจาก 1.โควิด 19 เน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรับ-แพร่เชื้อ 2.ไข้หวัดใหญ่ เน้นย้ำ
ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3.ไข้เลือดออก ย้ำมาตรการ "4 เน้น 4 เดือน" แนะปชช.และ
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ผู้ป่วยไข้เลือดออกทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัด 4.พิษสุนัขบ้า ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน ไม่ชำแหละ
หรือกินสัตว์ท่ีตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หากถูกกัด-ข่วน-เลีย ต้องล้างแผลทันที และรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ขอให้ระวังอย่า
อย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมที่น่าสงสัย พร้อมเชิญชวน ลด ละ เลิกสุรา ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้  
โรคลมชัก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, tnn, newtv) 
    - ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยจากเหตุการณ์อุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากอาการชัก
ขณะขับรถ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ว่า โรคลมชักเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง อาการจะ
หยุดเองได้ในเวลาไม่เกิน 5 นาที แนะนำว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่ยังควบคุมอาการชักได้ไม่ดี ควรงดการขับขี่ยานพาหนะ และควร
ได้รับการรักษาจนไม่มีอาการอย่างน้อย 1 ปี กฎหมายจึงจะอนุญาตให้ขอมีใบอนุญาตขับขี่ได้ หากพบเห็นผู้ป่วยควรช่วยเหลือ
ให้ถูกวิธี "ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเอง แค่ดูแลให้ชักอย่างปลอดภัย” 

 

อย. ควอลิตี้อวอร์ดปีที่ 16 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ดประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 
โดยในปีนี้ รวม 177 รางวัล  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงมีการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลัง
ออกจำหน่าย รวมถึงยกระดับการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด เพื่อสร้าง
ขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยใส่ใจสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป  

 

ปัญหาบัตรทองใน กทม. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ช้ีแจงผ่านระบบออนไลน์ เรื่องปมปัญหาบัตรทองในกทม. ทั้งการปรับรูปแบบ
การจ่าย การเพิ่มหน่วยบริการส่งต่อ รวมถึงการเข้าร่วม 30 บาทรักษาทุกท่ีของคลินิกใน กทม. พร้อมรับข้อเสนอ สภาองค์กร
ผู้บริโภค โดยกรณีการจดัสรรงบฯ กทม. เพ่ือปฏิรูปการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนกันทุกพื้นที่ 

 

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. ออกมายอมรับกลายๆ ว่า แม้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก จะ
ตั้งต้นจากปัญหาของประเทศไทยที่มีเด็กเกิดน้อย แต่ข้อมูลเชิงวิชาการพบว่า ในจำนวนผู้รับบริการ 4 แสนคนจะมีเด็กเกิด
ประมาณ 10,000 คน ผลลัพธ์จึงไม่สามารถทดแทนจำนวนเด็กที่เกิดน้อยลงได้ เพียงช่วยเติมเต็มคนที่อยากมีบุตร เพราะมี
ค่าใช้จ่ายสูง พร้อมให้ติดตามดูว่างบประมาณที่รัฐจะลงทุน จะออกมาในลักษณะใด และจะคุ้มค่าหรือไม่ 

 

เห็ดพิษ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, mono29, linetoday,ch7) 
    - ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รองนพ.สสจ.บุรีรัมย์ จากกรณีมีประชาชนกินเห็ดป่าแล้วไปเจอเห็ดพิษ ที่ อ.สตึก เสียชีวิต
ครอบครัวเดียวกันถึง 3 ราย ว่า  สสจ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว และประชุมหาแนวทางป้องกัน เนื่องจากอ.สตึกเป็นอ.เดียวทีม่ี
สถิติการกินเห็ดพิษแล้วเข้ารักษาที่รพ.ถึง 18 ราย จากทั้งจ.ที่เข้ารักษา 20 รายในช่วงหน้าเห็ดปีนี้ ทั้งนี้ สสจ.จะให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน โดยประกาศเป็นวาระของอ.สตึก เตือนประชาชนให้ระวังการบริโภคเห็ดป่า ไม่รู้จักไม่ควรกิน 

 

ภาษีบุหร่ี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์ 
     - มุมมองนักวิชาการเกี่ยวกับภาษีบุหรี่ ระบุ ตั้งแต่มีการบังคับใช้โครงสร้างภาษีบุหรี่แบบ 2 อัตรา ตลอด 7 ปี ยังมองไม่
เห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับฝ่ายใด แต่กลับสร้างปัญหาใหม่กับทุกภาคส่วน ทั้งบุหรี่เถื่อนระบาดหนัก บุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยม และมี
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ผู้ใช้หน้าใหม่เพิ่มขึ้น ชาวไร่ยาสูบเดือดร้อน รวมถึงรายได้ของกรมสรรพสามิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กรม
สรรพสามิตควรรีบดำเนินการปรับโครงสร้างภาษี แนะใช้มาตรฐานโลก คือ เก็บภาษีแบบอัตราเดียว พร้อมกับให้ความสำคัญ
เรื่องการทำให้การสูบบุหรี่ลดลง และไม่ทำให้การลักลอบขนบุหรี่เพื่อนเพิ่มขึ้น 
เทรนด์คนสูงวัย "แก่ช้า แข็งแรงนาน ตายเหมาะสม" 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ 
     -ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
ประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุศิริราช กล่าวว่า เทรนด์ใหม่ท่ีอยากสนับสนุนให้เกิดขึ้นคือ "แก่ช้าแข็งแรงนาน ตาย
อย่างเหมาะสมและมีความสุข" ซึ่งเมื่อวันท่ี 4 ก.ค.ท่ีผ่านมา ทีมจากศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชได้พูดคุยกับคณะ
จาก WHO ถึงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมองว่าระบบการดูแลสุขภาพของไทยหรือ Health Care ดูแข็งแรง เห็นจากผลงาน
การจัดการโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา แต่เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุยังมีช่องว่าง โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขและระบบสนับสนุนทาง
สังคม ท่ีหลายกระทรวงต้องร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 

 

แผ่นดินไหว จ.บุรีรัมย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, sondhitalk, nationtv, TNN) 
     - ที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เกิดเหตุแผ่นดินไหว 3 ริกเตอร์ ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย แต่ชาวบ้านเริ่ม
วิตกกังวลเรื่องความปลอดภัย ระบุเกิดเหตุถึง 2 ครั้งในรอบ 3 วัน จุดศูนย์กลางห่างกันราว 2 กม. หวั่นเกิดอาฟเตอร์ช็อก วอน
ภาครัฐตรวจสอบให้ชัดเจน ด้านอำเภอได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณแ์ละเตือนชาวบ้านหลีกเลี่ยงอยู่ในจุดเสี่ยง 

 

ยูนิเซฟ ชี้ความร้อนที่เพ่ิมขึ้นทั่วยุโรปและเอเชียกลาง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ 
     -ผลวิเคราะห์ล่าสุดซึ่งเผยแพร่โดย ยูนิเซฟ พบว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั่วทวีปยุโรปและเอเชียกลางได้คร่าชีวิตเด็ก 377 คน
ในปี 2564 โดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในช่วงขวบปีแรก และส่วนใหญ่เสียชีวิตในช่วงฤดู
ร้อน สำหรับประเทศไทย เด็ก 3 ใน 4 คนหรือประมาณ 10.3 ล้านคน ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงในปี 2563 ซึ่งหากไม่มี
การแก้ไขปัญหา เด็กทุกคนจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนถี่ขึ้นและยาวนานขึ้น ภายในปี 2593 พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทั่ว
ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ดำเนินการดังนี้ 1.บูรณาการกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบของคลื่นความร้อน ที่มีเด็กเป็น
ศูนย์กลาง 2.ลงทุนในการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพื่อดูแลรักษาเด็กที่เจ็บป่วยจากความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  3.ลงทุนใน
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 4.ปรับพื้นที่การเรียนรู ้ของเด็ก เพื่อลดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเล่นหรือทำกิจก รรม และ
เตรียมพร้อมครูให้มีทักษะในการรับมือกับความเครียดของเด็กที่เกิดจากความร้อน  5.ปรับการออกแบบเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงอาคารต่าง ๆ ให้สามารถรับมือหรือลดการสัมผัสความร้อน 6 . จัดเตรียมน้ำสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศท่ีมักขาดแคลน  

 

ดินโคลนถล่มในเอธิโอเปีย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot) 
     - เกิดเหตุดินโคลนถล่มทางตอนใต้ของเอธิโอเปีย 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 229 คน คาดยังมีอีก จนท.เร่งหาผู้ประสบภัยต่อเนือ่ง 
ด้าน ผอ.WHO แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมส่งทีมงาน WHO เข้าช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 

 

 


